



ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๗๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑

หน้า ๕

ความสำคัญ ของกฎหมาย
สิทธิบัตรสำหรับอุตสาหกรรม
ทางด้านเคมีและเภสัชกรรม

แทบจะทุกประเทศทั่วโลก มีกฎหมาย สิทธิบัตรและหลักของการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ นั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่ทั่วไปแล้ว ระบบสิทธิ บัตรให้ประโยชน์ ไม่แต่เฉพาะนักประดิษฐ์เท่า นั้น แต่ยังให้กับส่วนรวมทั่วไปด้วย ปกติ แล้วโรงงานต่าง ๆ จะไม่ยอมที่จะลงทุนในการ ค้นคว้าหาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หากไม่มีการคุ้ม ครองของ สิ่ง เหล่า นั้นอีกประการหนึ่ง การ พิมพ์และเผยแพร่ของสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ ก็ ไม่ อาจจะมีขึ้นได้ หากไม่มีระบบสิทธิบัตร การ พิมพ์และเผยแพร่นี้เป็นการบอกกล่าวถึง ความ ก้าวหน้าทางวิชาการทุกด้าน ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงสามารถที่จะเลี่ยงการค้นคว้าที่ซ้ำ ๆ กัน และพยายามหันมาปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ แล้ว ให้ดี ขึ้น

ตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว จนกระทั่งเมื่อ ๕๐ ปีที่แล้วมานี้เอง การค้นพบเวชภัณฑ์และ เกสซ์ภัณฑ์แทบทั้งหมด ได้มีการค้นพบขึ้นใน ห้องทดลองของโรงงานต่าง ๆ ถึงแม้ว่าชีวิต มนุษย์จะได้ยืดยืนนานขึ้นโดยสิ่งเหล่านี้ก็ตาม แต่การให้ความคุ้มครองสำหรับเวช ภัณฑ์และ

เกสซ์ภัณฑ์ในหลายประเทศไม่ ผู้จะ ดินัก เป็น การแปลงอยู่ที่ว่า ผู้ผลิต ของใช้ ต่าง ๆ ซึ่ง บางทีก็ไม่ค่อยจะสำ คัญ นัก กลับ สำ มา วจ ด บัตรสิทธิและได้รับความคุ้มครองสำ หรับ ผลิต ภัณฑ์ของตนแทบทุกหนทุกแห่ง แต่ผู้ ค้นพบ เวชภัณฑ์ซึ่งจะช่วยชีวิตมนุษย์ได้ กลับ ต้องพบ กับอุปสรรคและความยุ่งยากในการที่จะจดสิทธิ บัตรในหลายประเทศทีเดียว

การไม่มีความคุ้มครองสำหรับ สิ่ง ประ— คิษฐ์นั้น ไม่เป็นการเสียเปรียบแก่ผู้ค้นพบ แต่ฝ่ายเดียว แต่จะเป็นการถ่วงความเจริญ ของอุตสาหกรรมของประเทศด้วย คงจะเห็น ได้จกการค้นพบหรือการประดิษฐ์สิ่ง สำคัญ ๆ ของโลกนั้น ได้เกิดขึ้นในประเทศที่มีกฎหมาย ให้ความคุ้มครอง โดยระบบสิทธิบัตรอย่างดี ประเทศอิตาลีเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมิ ได้ให้ความ คุ้มครอง สำหรับ เวชภัณฑ์ และเกสซ์ภัณฑ์ ฉะนั้นจึงไม่มีการค้น พบ เวชภัณฑ์ หรือ เกสซ์ ภัณฑ์ที่สำคัญในประเทศนั้นเลย ถึงแม้ว่าประ เทศอิตาลีจะมีอุตสาหกรรมทางเคมี ที่สำคัญอยู่ ก็ตาม ปัจจุบันนี้ ชาวอิตาลีเห็นได้เริ่มเห็น

ความสำคัญของสิทธิบัตรในด้านเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์แล้ว

หากประเทศใดก็ตาม มีกฎหมายคุ้มครองเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ การผลิต สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องซื้อสิทธิจากผู้เป็นเจ้าของเสีย ก่อนแต่อย่าถือว่า การที่จะต้องซื้อสิทธิเหล่านี้เป็นการเสียเปรียบ สำหรับ ประเทศที่ไม่ค่อยจะร่ำรวยมากนัก ประเทศญี่ปุ่นและเยอรมันนี้ได้รับความเสียหายหลังจากสงครามโลก ครั้ง ที่แล้วอย่างมากมาย จนกระทั่งแทบจะไม่มี โรงงานอุตสาหกรรมใดเหลืออยู่เลย การค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ในระยะหลังสงครามเล็กใหม่ ๆ เป็นไปได้ อย่างลำบากฉะนั้นประเทศทั้งสองนี้ จึงจำเป็นต้องซื้อสิทธิในการผลิตจากผู้อื่น แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ประเทศทั้งสองยังคงต้องซื้อสิทธิ เหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมากกว่าสิทธิของตนเองได้ขายให้แก่ผู้อื่นหลายเท่าตัวทีเดียว

ประเทศใด ก็ตามที่ไม่ ให้ความ คุ้มครองแก่เวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ ปกติแล้วจะไม่ได้รับสิทธิ ในการผลิตหรือความรู้เกี่ยวกับการผลิตเลย โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว รายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์จะมีแค่เฉพาะกรรมวิธีเท่านั้น และกรรมวิธีเหล่านี้จะ ได้รับการ ปรับปรุง ให้ดีขึ้นเฉพาะในห้องทดลอง และในการผลิตโดยตรงเท่านั้น การที่จะปรับปรุงกรรมวิธีเหล่านี้ให้ดีขึ้นจำเป็นที่จะ ต้องอาศัยความรู้และความชำนาญ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศจะไม่ยอมมอบให้กับประเทศใดเลย ซึ่งไม่ได้ ให้ความคุ้มครองกับสิ่งเหล่านี้

กฎหมายสิทธิบัตรของแต่ละประเทศแตกต่างกันพอสมควร ฉะนั้น การขอรับจดสิทธิบัตรในแต่ละ ประเทศ ย่อมมีความ ยากง่ายต่างกัน ในด้านเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ บางประเทศ ให้ความ คุ้มครอง แต่เฉพาะ กรรมวิธี ส่วนบางประเทศก็ ให้ความ คุ้มครองแต่เฉพาะผลิตภัณฑ์ การให้ความคุ้มครองแต่เฉพาะกรรมวิธีนั้น เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ เนื่องจาก ผู้ค้นพบ จำเป็น ต้อง ค้นหา กรรมวิธีหลายกรรมวิธีด้วยกัน เพื่อพยายามป้องกันมิ ให้ผู้อื่นผลิตสิ่งที่ตนค้นพบโดยกรรมวิธีอื่น

อีกประการหนึ่งเกี่ยว กับ สิทธิ บัตรที่จะออกให้แก่สิ่งประดิษฐ์จำพวกเวชภัณฑ์ และเภสัชภัณฑ์สิทธิบัตรเหล่านี้ควรจะได้รับ การยกเว้นเป็นพิเศษสำหรับการจดสิทธิบัตรกล่าวคือ หากได้มีการค้นพบเวชภัณฑ์ใหม่ขึ้น ผู้ค้นพบอาจจะมาขอจดทะเบียนเอาไว้ก่อน เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ทางการได้ทราบไว้ถึงสิ่งประดิษฐ์ ส่วนการที่จะยื่นขอสิทธิบัตรนั้นควรอนุญาตให้ทำได้ภายหลังเมื่อได้พิสูจน์เป็นที่พอใจว่าเวชภัณฑ์นั้นมีประโยชน์จริงๆ

ทั้งนี้เนื่องจากกลัวที่จะทราบว่า เวชภัณฑ์ที่ค้นพบจะมีประโยชน์เพียงใดนั้น จำเป็นที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานมาก หากผู้ค้นพบจำต้องขอจดสิทธิบัตรทันที เมื่อได้ค้นพบเวชภัณฑ์ และการ ทดลองกิน เวลานานเกินไป สิทธิบัตรที่ได้รับอาจหมดอายุก่อนที่จะสามารถนำเวชภัณฑ์นั้นออกใช้ก็ได้

กรมทะเบียนการค้า